

BÁO CÁO

**Hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7
Kế hoạch trọng tâm tháng 8 năm 2017**

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN THÁNG 7/2017

I. HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN THÁNG 7/2017

- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7) huyện đã tổ chức 8 đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, các cơ quan chức năng đi thăm, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu trên địa bàn và tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của huyện. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt các đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, tổ chức thấp nền tri ân các anh hùng liệt sỹ, trích Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện hỗ trợ các xã, thị trấn sửa chữa nhà nghĩa trang liệt sỹ với tổng số tiền là 180 triệu đồng. Cấp, tặng 9.749 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện cho các đối tượng chính sách, với tổng số tiền trên 2.217 triệu đồng theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do cơn bão số 2,3,4 gây ra. Đồng thời kiểm tra các hồ đập xung yếu, chỉ đạo khơi thông các luồng tiêu, kịp thời tiêu thoát nước, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng.

- Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Bạch Lưu là một trong 5 xã của tỉnh đạt chuẩn NTM năm 2016; kịp thời khen thưởng cho 03 tập thể và 03 cá nhân của xã đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương.

- Trước nguy cơ sạt lở của 3 hòn đá có kích thước lớn (ước từ 20-50m³) nằm trên đỉnh núi Đền, thôn Đức Thịnh, xã Quang Yên, do bị sỏi lở phần chân có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản của 135 hộ dân với 176 nhân khẩu sống ven chân núi, UBND huyện đã kịp thời báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, bàn biện pháp để giải quyết, đồng thời đảm bảo an toàn và tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn trước và trong quá xử lý 03 hòn đá nêu trên. Đến ngày 02/8 đã tiến hành kéo lãn các hòn đá đến vị trí an toàn không còn nguy cơ gây ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của nhân dân.

- Trước tình hình sạt lở đất nông nghiệp tại bãi Soi và kè chống sạt lở đê bồi xã Đôn Nhân, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và kịp thời báo cáo UBND tỉnh xin phương án xử lý để bảo vệ an toàn đất sản xuất nông nghiệp và các công trình phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

